

Chúc Mừng Năm Mới!

Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội Hiroshima-Việt Nam

Chủ tịch: Akiji Kamikubo

Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác quý báu mà các thành viên cùng các đối tác đã dành cho Hiệp hội trong suốt thời gian qua.

Năm vừa qua, tình hình thế giới cũng như xã hội đã có nhiều biến động, mang đến không ít lo ngại và bất an. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng ánh sáng hy vọng sẽ soi rọi con đường tương lai phía trước, ngay cả trong những thời khắc bất ổn khó lường.

Hiệp hội, với nền tảng là 22 năm lịch sử và thành tựu, sẽ tiếp tục tập trung vào hai nhiệm vụ cốt lõi: “Hỗ trợ và hợp tác với du học sinh” và “Hỗ trợ cộng đồng địa phương tại Việt Nam”, đồng thời luôn đề cao tinh thần tình nguyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục vai trò là cầu nối vững chắc giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Năm qua, Hiệp hội đã có thêm nhiều mối quan hệ mới trong lĩnh vực hợp tác khu vực và phát triển nhân lực liên quan đến Việt Nam.

Năm 2025 sẽ là một cột mốc lịch sử quan trọng, khi Hiroshima kỷ niệm 80 năm bị ném bom nguyên tử, Việt Nam kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm thành lập nước. Đây là thời điểm để Hiroshima và Việt Nam cùng khẳng định ý chí mạnh mẽ vì mục tiêu xóa bỏ vũ khí hạt nhân, hóa học và vì hòa bình lâu dài.

Hiệp hội chúng tôi cũng bước vào năm cuối cùng của kế hoạch 3 năm, nỗ lực hợp tác với các tổ chức liên quan để hướng tới mục tiêu trở thành một tổ chức phục vụ cho hòa bình và hạnh phúc của cộng đồng. Chúng tôi sẽ tăng cường cơ cấu ban lãnh đạo và thúc đẩy việc phát triển thêm thành viên, nhằm đảm bảo một nền tảng vững chắc cho các hoạt động trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người yêu mến Việt Nam, từ đó lan tỏa sự quan tâm đến đất nước này. Đồng thời, chúng tôi mong rằng cộng đồng người Việt sẽ hiểu sâu sắc hơn về Nhật Bản. Thông qua đó, sự giao lưu văn hóa và tinh thần giữa hai nước sẽ được thắt chặt, và mối quan hệ hữu nghị sẽ ngày càng bền vững.

Kính mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của quý vị trong năm nay.

Trân trọng,

Shoji Kamikubo